

BIỂU CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SKHĐT ngày / /2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT	Tên đơn vị	Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Mô tả vị trí làm việc	Yêu cầu về trình độ theo vị trí việc làm
1	Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp	Xúc tiến đầu tư (mã số 01.003)	02	Tham mưu thực hiện các nội dung về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh: (1) Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; (2) Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Biên phiên dịch tiếng Việt sang tiếng Anh, Nhật, Hàn; (3) Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư trong nước và nước ngoài; (4) Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư; (5) Thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài ...	Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc; Luật kinh tế; Kinh doanh quốc tế.
		Nghiên cứu chính sách phát triển (mã số 01.003)	02	Tham mưu thực hiện các nội dung về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh	Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Kinh tế; Kinh tế học; Chính trị học.
		Tư vấn dịch vụ (mã số 01.003)	03	Tham mưu thực hiện các nội dung tư vấn về lĩnh vực tư vấn đầu tư, xây dựng cơ bản: (1) Thực hiện tư vấn pháp luật về kế hoạch và đầu tư; tư vấn chuyển đổi, đăng ký doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và phát triển doanh nghiệp theo quy định. Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục pháp lý về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định. (2) Cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng; tư vấn đấu thầu; quản lý dự án công trình giao thông, công trình xây dựng; tư vấn giám sát; giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo quy định...	Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện; Cấp thoát nước; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc.

TT	Tên đơn vị	Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Mô tả vị trí làm việc	Yêu cầu về trình độ theo vị trí việc làm
		Hỗ trợ doanh nghiệp (trực đường dây nóng, tiếp nhận, giải quyết thắc mắc,...) (mã số 01.003)	02	Tham mưu thực hiện các nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp: (1) Triển khai hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, giải đáp cho các doanh nghiệp về các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước; (2) Thực hiện chương trình gặp gỡ doanh nhân hàng tuần; trực đường dây nóng tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp báo cáo lãnh đạo để giải quyết hoặc chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. (3) Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh....	Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh tế chính trị; Kinh doanh quốc tế.
		Hành chính - tổng hợp (mã số 01.003)	01	Tham mưu thực hiện các nội dung về lĩnh vực quản lý hành chính, tổng hợp; Thực hiện công tác thống kê và quản lý hệ thống dữ liệu của cơ quan...	Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng; Kế toán; Kế toán doanh nghiệp.

(Tổng số 05 vị trí việc làm với 10 chỉ tiêu tuyển dụng)./.